



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๓๖๓

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) /ผู้อำนวยการกองแผนงาน


ด้วยมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ มาบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านแม่โจ้สู่ 2030 “ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย Roadmap MJU Transform to 2030 ความจำเป็นที่ต้องมี Roadmap แผน Roadmap ๕ ชั้น Program/Project และบทบาท SPO

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามแผน Roadmap ๕ ชั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการตามแผน Roadmap ข้อที่ ๔-๗ โดยเร็วที่สุด คือ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการวิสาหกิจ COE เพื่อความเป็นเลิศ ปรับโครงสร้างองค์กร ให้มี SPO+MOC กำกับภารกิจและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปรับการบริหารจัดการ ใช้การบริหารตามเป้าหมาย Management by Objective (MBO) ด้วยการบริหารโปรแกรม และอบรมสร้างความเข้าใจทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเร่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และเร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ SPO MOC เพื่อร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อน Roadmap โดยเร็วที่สุด ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ รับทราบและมีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารควรร่วมกันจัดทำแผน Roadmap ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทั้ง ๗ ข้อ โดยศึกษาตามแผนความจำเป็นในการจัดทำ Roadmap ทั้ง ๔ ข้อ ทั้งนี้ การตั้งคณะกรรมการ SPO เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน ควรศึกษาจากภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม คือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะผู้บริหารจาก VAP Forum ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคณะกรรมการจาก Dean Forum ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหาร พลังงานทดแทน เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ที่ประชุมมีมติมอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)  
กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก SPO MOC และให้จัดทำ “ร่าง” คำสั่งคณะกรรมการ SPO  
เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(นางปราณี พันธุ์จุม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ